
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2566 (ครั้งท่ี 1) 

 
 
 

วันท่ี 13 มิถุนายน  พ.ศ.2566  
เวลา 09.00 น. 

 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2566 (คร้ังท่ี 1) 

วันท่ี 13 มิถุนายน  พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

----------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท ามาตรการท่ีใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
ข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงาน 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังท่ีแล้ว 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี                   

พ.ศ. 2566  เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2566 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  
     ฉบับท่ี 5/พ.ศ.2566 
3.2 ฝ่ายบริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
-  จากแผนงานการศึกษา เงินประจ าต าแหน่ง ท่ีต้ังไว้ 60,000 บาท ขอโอนมา              

จ านวน 56,500 บาท 
-  จากแผนงานการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ีต้ังไว้ 4,424,500 บาท ขอโอนมา จ านวน 60,000 บาท  
- จากแผนงานสาธารณสุข เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ท่ีต้ังไว้ 380,000 บาท ขอโอน

มา จ านวน 20,000 บาท 
- จากแผนงานสาธารณสุข เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน                     

ส่วนท้องถ่ิน ท่ีต้ังไว้ 1,345,000 บาท   ขอโอนมา จ านวน 130,000 บาท 
- จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้ราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน   ท่ีต้ังไว้ 1,342,600 บาท  ขอโอนมา  จ านวน  193,500 บาท 
รวม 5 รายการ  เป็นเงิน  460,000 บาท 
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานเคหะและชุมชน ค่าจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง                
หมู่ท่ี 7 งบประมาณ 460,000 บาท  เน่ืองจากโครงการท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 1,801,100 บาท ไม่ได้รับ
การอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ. 2566  

วันท่ี 13  มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
2. นายทองเรียน ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
3. นายนาดี บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
4. นายชาญชัย อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
5. นายประดิษ ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
6. นายฟ้าใหม่ จันทร   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 6 
7. นายสมร มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
8. นายค าพันธ์ สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
9. นายธีระศักด์ิ วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
10.นายสมจิตร วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
11.นายบุญมา ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
12.นายปานี เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
13.นายเต็ม นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
14.นายเชิดชัย ม่ันที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
15.นายพงษ์พัฒน์  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
16.นายอะจิระ จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 17 
17.นายวิชัย ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
18.นายผิน รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
19.นายบุญเทียน พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
20.น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
21.นายถาวร บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
22.นายทักษิณ คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
4. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
5. นายประพันธ์ เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
6. นายยงยุทธ พุทธา   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
7. น.ส.ระพีพร คณะพล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประสิทธ์ิ ฝ่ายเพีย  รองประธานสภา อบต.บ้านผ้ึง  (ลาป่วย) 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.35 น 
 เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานสภาฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท ามาตรการท่ีใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถ่ิน และข้อก าหนด
จริยธรรมของหน่วยงาน เน่ืองจากมีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 บังคับใช้ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                        
จึงก าหนดมาตรการท่ีใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเป็น
การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน  
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถ่ิน  กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ประชาชนและส่ือ
มวลชลสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ศูนย์ด ารงธรรมท้องถ่ิน ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือทางส่ือสังคมออนไลน์  ในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์หรือสร้างความเสียหายต่อราชการ ซ่ึงมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
เบ้ืองต้นเพียงพอท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ว่าผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดฝ่าฝืน
จริยธรรมให้จังหวัด อ าเภอ ด าเนินการเร่ืองร้องเรียนและรายงานพร้อมพยานหลักฐานต่อผู้มี
อ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย ท้ังน้ีภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง  จึงแจ้งให้สมาชิก 
อบต.ทุกท่านได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป 
1.2  แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลท่ีย้ายมาใหม่ ได้แก่ นางสาวสิรินทร์  หมวดแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข   ย้ายมาจาก อบต.นากอก อ.เลิงนกทา จ.มุกดาหาร ต้ังแต่วันท่ี 1 
มิถุนายน 2566 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังท่ีแล้ว 

(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี                    
พ.ศ. 2566 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2566) 
- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงในรายงานการประชุมสภาคร้ังท่ีแล้วหรือไม่ ถ้าไม่

มีผมขอมติรับรองการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภา  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  
     ฉบับท่ี 5/พ.ศ.2566 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ข้าพเจ้านายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  
นายก อบต.บ้านผ้ึง นายก อบต.บ้านผ้ึง ขอเสนอญัตติต่อสภา อบต.เพื่อพิจารณา จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่  

1. ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5/พ.ศ.2566  
2. ฝ่ายบริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมและตามนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดมา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ปัญหาความต้องการท่ี
ต้องการด าเนินการแก้ไขของประชาชน อบต.บ้านผ้ึง ได้รับทราบปัญหาท่ีจะต้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขและมีความจ าเป็นท่ีจะต้องประสานขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบจากหน่วยงานอ่ืนๆ
และเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567                  
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5/2566  เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  ได้พิจารณาส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาจะให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนได้ช้ีแจง 

น.ส.ระพีพร คณะพล - เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ด้วยคณะกรรมการสนับสนุน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  การจัดท าแผนพัฒนา อบต.บ้านผ้ึง ได้มีการประชุมและจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน                  

(พ.ศ.2566-2570) และได้เสนอร่างแผนพัฒนาให้แก่คณะกรรมการพัฒนา อบต.ได้พิจารณา  
และได้มีการประชุมสัดส่วนประชาคมต าบล เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2566 หลังจากน้ันประธาน
คณะกรรมการพัฒนา อบต. ได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ให้แก่สภา อบต.
บ้านผ้ึง ได้พิจารณาต่อไป ซ่ึงในการเพิ่มเติมแผนคร้ังน้ี มีจ านวนท้ังส้ิน 201 โครงการ 
งบประมาณ 22,096,000 บาท  แยกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 46 โครงการ งบประมาณรวม 8,800,000 บาท 
2. การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  4 โครงการ งบประมาณรวม 200,000 บาท 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคม  คุณภาพชีวิต  จ านวน 111 โครงการ  งบประมาณ

รวม 7,876,000 บาท   ท่ีมีโครงการเยอะ เน่ืองจากมีงบอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน               
หมู่บ้านละ 20,000 บาท   ด าเนินโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ                   
หมู่บ้านละ 3 โครงการ 23 หมู่บ้าน รวม 69 โครงการ และโครงการด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 
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4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณรวม 800,000 
บาท เช่น พัฒนาหนองค าไผ่ หมู่ท่ี 13 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

5. การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร จ านวน 32 โครงการ งบประมาณรวม 
4,420,000 บาท 

    และมีโครงการท่ีผู้บริหารได้จัดท าแผนพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อจัดท าโครงการในปีงบประมาณ              
พ.ศ.2567  จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ งบประมาณ 500,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน อบต.บ้านผ้ึง งบประมาณ 300,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างหลังคาข้างหอประชุม งบประมาณ 500,000 บาท 
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 6 หมู่ 18 หมู่ 13 หมู่ 3 หมู่ 12 หมู่ 23 หมู่ละ 100,000 

บาท 
และโครงการเพิ่มเติมส าหรับของบอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 2567 จ านวน 7 
โครงการ  ได้แก่ 
1. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง หมู่ 8 งบประมาณ 5,000,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างอาคารโดม บ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 งบประมาณ 7,000,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า ศพด.อบต.บ้านผ้ึง  งบประมาณ 6,000,000 บาท 
4. โครงการขุดลอกห้วยแล้ง บ้านเทพพนม หมู่ 8 งบประมาณ 10,000,000 บาท  
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเทพพนม หมู่ 8 – บ้านดอนม่วง หมู่ 9 งบประมาณ 

9,000,000 บาท  
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านวังกระแส หมู่ 3,4,16 งบประมาณ 9,000,000 บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 13 จากหนองค าไผ่-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 

งบประมาณ 30,000,000 บาท 
รายละเอียดท้ังหมดตามเอกสารท่ีได้แจกให้สมาชิก อบต.ทุกท่านแล้ว 

 
ประธานสภา  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายปานี เคนแก้ว  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างอาคารโดม  
ส.อบต.หม.13  บ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 ใช้ท าประโยชน์อะไร 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอช้ีแจงอาคารโดม เป็นอาคารหลังคาโดมขนาดใหญ่ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้ในการ 
นายก อบต.  จัดงานจัดประชุม จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน และใช้เป็นสนามกีฬา เป็นสนามวอลเลย์บอล

และสนามตะกร้อได้ด้วย 
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นายบุญมา ร่อนดี - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอให้มีโครงการเพิ่มเติม 
ส.อบต.หมู่ 12  ให้ขยายเขตไฟฟ้า จาห หมู่ 12-หมู่ 19 ระยะทาง 5 กิโลเมตรด้วย 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอช้ีแจงโครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก หมู่ 12-หมู่ 19 ระยะทาง 5 กิโลเมตร   
นายก อบต.  เป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณมาก ท่ีส าคัญคือพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

อาจจะยากในการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิก ท่านใดเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5/พ.ศ.2566 ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม - มิมติเห็นชอบ 21 เสียง 
ประธานสภาฯ  3.2 ฝ่ายบริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
-  จากแผนงานการศึกษา เงินประจ าต าแหน่ง ท่ี ต้ังไว้ 60,000 บาท ขอโอนมา จ านวน                

56,500 บาท 
-  จากแผนงานการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  

ท่ีต้ังไว้ 4,424,500 บาท ขอโอนมา จ านวน 60,000 บาท  
- จากแผนงานสาธารณสุข เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ท่ีต้ังไว้ 380,000 บาท ขอโอน

มา จ านวน 20,000 บาท 
- จากแผนงานสาธารณสุข เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน ท่ีต้ังไว้ 1,345,000 บาท   ขอโอนมา จ านวน 130,000 บาท 
- จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีต้ังไว้ 1,342,600 บาท  ขอโอนมา  จ านวน  193,500 
บาท 

รวม 5 รายการ  เป็นเงิน  460,000 บาท 
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานเคหะและชุมชน ค่าจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง                
หมู่ท่ี 7 งบประมาณ 460,000 บาท  เน่ืองจากโครงการท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.2566 บาท จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 1,801,100 บาท 
ไม่ได้รับการอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณ 
นายก อบต. รายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566 เน่ืองจาก อบต.

บ้านผ้ึง  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดิน                   
บ้านดงสว่าง หมู่ท่ี 7 งบประมาณ 4,300,000 บาท  
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           ซ่ึงก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วแต่ไม่มีระบบไฟฟ้าท่ีจะน าไปใช้กับระบบประปา ทางฝ่ายบริหาร            
ได้ขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาในต าบล จ านวน 21 
โครงการ งบประมาณรวม 4,055,900 บาท    เสนอต่อสภา อบต.บ้านผ้ึง ในการประชุมสภา 
อบต.บ้านผ้ึง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2566 โดยสภา 
อบต.บ้านผ้ึง ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   แต่โครงการอีก  7  โครงการงบประมาณรวม 
1,801,100 บาท   ซ่ึงเกินกว่าระเบียบการขอใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องได้รับการอนุมัติการยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมด้วย ซ่ึงทางผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม ไม่อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว โดยให้ อบต.พยายามโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566 ท่ียังไม่มีความจ าเป็นหรือมีงบประมาณ
เหลือจ่ายมาด าเนินการก่อน ถ้าไม่มีงบประมาณจริงๆ ให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นว่าถ้าไม่
ด าเนินโครงการประชาชนจะเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบอย่างไร ทางฝ่ายบริหารเห็นว่า                
ยังพอมีงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ท่ีจะโอนมาด าเนินการได้  
จึงเสนอขอโอนงบประมาณต่อสภา อบต.บ้านผ้ึง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ 21 เสียง 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืนๆ 
น.ส.ระพีพร คณะพล - ดิฉันขอช้ีแจงเร่ืองจากการประชุมในการวางแผนพัฒนาต าบล เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2566  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สรุปโครงการท่ีจะด าเนินการในแต่ละหมู่บ้านท่ีเสนอมาหมู่บ้านละ 2-3 โครงการ แต่งบท่ี

จะด าเนินการมีประมาณหมู่บ้านละ 300,000 บาท  โดยมีโครงการท่ีจะด าเนินการดังน้ี 
 - หมู่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.และโครงการขยายเขตน้ าประปา 
 - หมู่ 2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
 - หมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 - หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 - หมู่ 5 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 
 - หมู่ 6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
 - หมู่ 7 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
 - หมู่ 8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
 - หมู่ 9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 - หมู่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - หมู่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - หมู่ 12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
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 - หมู่ 13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ 
 - หมู่ 14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 - หมู่ 15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ 
 - หมู่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - หมู่ 17 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน 
 - หมู่ 18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
 - หมู่ 19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - หมู่ 20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและโครงการไฟฟ้ารายทางระบบโซลาเซลล์ 
 - หมู่ 21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - หมู่ 22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นา 
 - หมู่ 23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
นายทองเรียน ฝ่ายเพีย - ผมขอแจ้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วย ม.2 สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอวันท าพิธีเปิด  
ส.อบต.ม2 ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร 
นายนาดี บัวมุล - ผมขอแจ้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บางคุ้ม น้ าไม่ไหลไม่สะดวก สงสัยว่ามีท่อประปา 
ส.อบต.ม.3 บางจุดอุดตัน จึงจะขอให้ทางฝ่ายบริหารสนับสนุนรถแบ็คโฮเล็ก ไปช่วยขุดเจาะแก้ไขปัญหา             

ให้ด้วย 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอแจ้งท่านสมาชิกถ้าหมู่บ้านใดมีน้ าท่วมขังริมถนนและประสงค์จะขุดลอกรางระบายน้ า 
นายก อบต. ให้ท่านสมาชิก อบต.ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้ดีว่าถ้ามีท่อน้ าประปาวางในท่อระบายน้ าจะ

ท ายังไง บางหมู่ฝาท่อรางระบายน้ าเป็นตะแกรงเหล็กแล้วมีการไปต่อท่อน้ าประปาโผล่ออกมา
จะท ายังไง ขณะน้ีก าลังไปท าท่ีหมู่ 2และจะไปท าต่อท่ีหมู่ 13 ขอให้ช่วยกันดูให้ดี 

นายสมสี แปทา - ผมขอฝากท่านสมาชิก อบต.หมู่ 13 ให้คุยกับทางผู้น าหมู่บ้านให้ดี ตรงท่ีหนองโอหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ 

รองนายก อบต. ประกาศทางหน้าตลาดถนนยังสูงอยู่  น้ ายังท่วมข้ึนมาบนถนนอยู่ ก่อนท่ีจะเอารถแม็คโฮเล็กไป
ขุดลอกรางระบายน้ า 

นายปานี เคนแก้ว - ผมขอแจ้งโครงการถนนลูกรังท่ีลงไปท าท่ี หมู่ 13 ยังไม่มีท่อระบายน้ าอยากจะขอให้มี 
ส.อบต.ม.13 ท่อระบายน้ าให้ด้วย 
นายเต็ม นิสาวัน - ทางหมู่ 14 จะขอรถแม็คโฮเล็กไปขุดลอกรางระบายน้ าท่ีกลางหมู่บ้าน มีปัญหาเวลาฝนตก 
ส.อบต.ม.14 น้ าท่วมทุกปี และในวันท่ี 24 มิถุนายน จะมีการท าบุญฉลองสะพาน ม.8 ข้ามไปส านักสงฆ์ดอน

สวรรค์ จะมีงานร าวงในตอนบ่าย การกุศล ขอเชิญสมาชิกทุกท่านไปร่วมงาน 
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นายประดิษ ศรีช่ืน - ผมขอแจ้งเร่ืองถนนริมเข่ือนชลประทานห้วยส้มโฮง ชาวบ้านแจ้งว่าท าไมต้องปิดตลอด  
ส.อบต.ม.5 จะขอให้เปิดเป็นเวลาจะได้ไหม เพราะชาวบ้านไปเล่นกีฬากัน 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ขอช้ีแจง เน่ืองจากถนนสันเข่ือนเป็นเขตรับผิดชอบของกรมชลประทาน ขอให้ท่านสมาชิก 
นายก อบต. เสนอเร่ืองเข้ามาเพื่อทางฝ่ายบริหารจะได้เสนอให้ทางชลประทานต่อไป 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

 
 
(ลงช่ือ)        ประพันธ์  เพิ่มพูล 

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)       สุรัตชัย  สุวรรณรงค์ 
           ( นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว    
เม่ือวันท่ี...........................................ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 แล้ว 
  เม่ือวันท่ี.................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)        
           ( นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


